

ยอดการส่งออกของกัมพูชาไปเกาหลีใต้ยังสดใส



ยอดการส่งออกของกัมพูชาไปยังเกาหลีใต้ยังคงเติบโตในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้ากัมพูชาของชาวเกาหลีใต้กำลังฟื้นตัว ซึ่งอาจเป็นผลมาจากทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างเตรียมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (CKFTA) ร่วมกัน

จากข้อมูลของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 กัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังเกาหลีใต้มูลค่ากว่า 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว และกัมพูชานำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้มีมูลค่ากว่า 194 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในภาพรวมแล้วการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 หรือเท่ากับ 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้าสำคัญของกัมพูชาที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าเดินทาง เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาง ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในขณะที่สินค้านำเข้าหลักจากเกาหลีใต้ ได้แก่ ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัว เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์พลาสติก

ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชากล่าวเพิ่มเติมว่า หากทั้งสองประเทศดำเนินการลงนามใน CKFTA ร่วมกันแล้วเสร็จ คาดว่าภาพรวมการค้าของทั้ง 2 ประเทศจะคึกคักมากยิ่งขึ้นจากการที่กัมพูชาน่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหม่จากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น

ผลกระทบโอกาสของผู้ประกอบการไทย/

- 1) CKFTA ดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมการลงนามร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ คาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกันได้ภายในปี 2564
- 2) สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของกัมพูชาไปเกาหลีใต้จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตร และสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้มายังกัมพูชาอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม นอกจากผลประโยชน์ในด้านการส่งออกของทั้ง 2 ประเทศแล้ว เกาหลีใต้อาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาในการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม สิ่งทอ เพื่อส่งออกกลับไปยังเกาหลีใต้ หรือประเทศอื่นๆ
- 3) ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ อาจใช้ผลประโยชน์ในข้อตกลง CKFTA นี้ ในการใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มในอุตสาหกรรมต้นน้ำ และสินค้าเกษตร เพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งออกไปยังเกาหลีใต้
- 4) เมื่อปี 2563 กัมพูชาได้ลงนามใน FTA กับจีน และหาก CKFTA แล้วเสร็จในปี 2564 คาดว่ากัมพูชาน่าจะเดินหน้าทำ FTA เพื่อสิทธิพิเศษทางศุลกากรกับอีกหลายประเทศคู่ค้า เพื่อประโยชน์ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรของตนเอง และประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการตั้งฐานการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศผู้ลงทุน

ที่มา Khmer Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม 2564

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ